



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านหลวง กลุ่มงานบริหารทั่วไป อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

ที่ นน.๐๐๓๓๓.๓๐๑/๐๖๕ ..... วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง

## 1. ต้นเรื่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้นำการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้โดยน มาปรับปรุงเนื้อหารายละเอียดข้อคำถาม จัดทำเป็น แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) เพื่อให้เข้ากับบริบทของการขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค มีประเด็นการ ประเมินจำแนกออกเป็น ๙ ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ ๕ การป้องกันการรับสินบน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการ เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดผลการดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริต การรับสินบนที่เกิดขึ้น อันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการ และวางระบบในการป้องกันการรับสินบนของ หน่วยงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

## 2. ข้อเท็จจริง

องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT๑๓

หน่วยงาน ส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการ จัดซื้อจัดหาและการ ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ โดยการนำเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวปฏิบัติของ หน่วยงานมาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยา ปลุกและปลุกจิตสำนึก บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามเกณฑ์จริยธรรม นี้ ให้ความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรม

โดยหน่วยงาน ต้องประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการ ส่งเสริม การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข ที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้นตามที่กฎหมาย กำหนด ในระบบ Google forms ซึ่งในข้อ MOIT ๑๓ จะแบ่งออกเป็น ๒ หมวด ดังนี้

หมวดที่ ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

หมวดที่ ๒ โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน

๑. มีรายงานการประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข ที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด ตามแบบการประเมินที่กำหนด ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ ๔ ผ่านระบบ Google Forms ด้วยการ

๑.๑ สั่ง Print รายงานการประเมินฯจากระบบ Google Forms ในรูปแบบของ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นไฟล์ประเภทที่มีนามสกุลเป็น PDF

๑.๒ นำรายงานการประเมินฯในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นไฟล์ประเภทที่มีนามสกุล เป็น PDF ตามข้อ ๑.๑ เสนอผู้บริหารรับทราบรายงานฯและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำรายงานการประเมินฯ ข้อ ๑. ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

### 3. ข้อพิจารณา

ในการนี้ กลุ่มงานเภสัชกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการดำเนินการของหน่วยงาน จึงดำเนินการจัดทำประกาศโรงพยาบาลบ้านหลวง เรื่องแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีโซ่ยา จึงขอรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทาง ปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖ จึงขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ บนเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลบ้านหลวง [www.banluanghospital.com](http://www.banluanghospital.com) ต่อไป



(นายนคร ทองยิ้ม)  
เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

- เห็นชอบตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ



(นายคทาวุฒิ มั่งมูล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

-อนุมัติ/ลงนามแล้ว



(นายกมล พรหมลังกา)

นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง